



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๕๐๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๘๐๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอสำนักงบประมาณและเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุน ทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดยจะจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ในระหว่างวันที่ ๕ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งฐานข้อมูลอื่นๆ แบบสำรวจความต้องการอาคารเรียน ครุภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. ติดตามตรวจสอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในคราวถัดไป หากมีการละเว้นอีกขอให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

๒. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการแก่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) หากภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา โดยเฉพาะเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน จะถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

/๓. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

๓. แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินแก้ไขข้อมูลและบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลในเวลาเที่ยงคืน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะถือว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังนี้

๔.๑ แจงโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตามฐานข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศฯ ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านบุคลากร ฐานข้อมูลด้านนักเรียน ฐานข้อมูลด้านการเงิน ฐานข้อมูลด้านครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลด้านกิจกรรมทางวิชาการ ฐานข้อมูลด้านสื่อการเรียนการสอน ฐานข้อมูลด้านอาคารสถานที่และข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โดยขอให้กรอกรายละเอียดในแต่ละฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ รวมทั้งแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของทุกฐานข้อมูล รวมทั้งแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ร่วมกับสำนัก/กองการศึกษา และขอให้แปลงข้อมูลในฐานข้อมูล (Export) และบันทึกเป็นไฟล์เอ็กเซล (Excel) ภายหลังจากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน จึงกดปุ่มบันทึก และสั่งพิมพ์แบบรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองข้อมูล แล้วจึงกดปุ่มยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนและแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๔.๒ สำนัก/กองการศึกษาที่มีโรงเรียนในสังกัด เมื่อได้รับการยืนยันการกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกโรงเรียนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนนักเรียนและแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในระบบข้อมูลสารสนเทศฯ และกดปุ่มยืนยันการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนของทุกโรงเรียนและกดปุ่มยืนยันแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลในเวลาเที่ยงคืน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๓ ให้สำนัก/กองการศึกษา สั่งพิมพ์ข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียน ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาลงนามรับรองแล้ว และรายงานการยืนยันข้อมูลภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูลผ่านจังหวัดเพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

/๔.๔ ให้สำนัก/กอง ...

๔.๔ ให้สำนัก/กองการศึกษา สัมผัสแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบสำรวจผ่านจังหวัดเพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

๕. ให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบการยืนยันการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและการกรอกแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกข้อมูลและการยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในจังหวัด โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระบบจะปิดการบันทึกข้อมูลในเวลาเที่ยงคืน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ต้องเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และให้จังหวัดรวบรวมแบบรายงานจำนวนนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบรายงานจำนวนนักเรียนสังกัดอื่นและแบบสำรวจการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๐๒, ๓๐๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๑๘